

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép

Năm 2020, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài tác động và ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Vượt qua mọi khó khăn, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và các nhiệm vụ khác được giao.



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và thống nhất các nội dung trong công tác huấn luyện, quản lý kỷ luật. 100% các đơn vị, cơ quan duy trì nghiêm chỉnh độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình không để bị động, bất ngờ, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào cơ quan, đơn vị. Trung đoàn 568 được giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức cách ly y tế tập trung đối với công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về. Đây là nhiệm vụ mới, cơ sở vật chất còn khó khăn, thiếu thốn trong khi dịch bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh nên tác động rất lớn đến tư tưởng, tâm lý của cán bộ, nhân viên đơn vị làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, với phương châm "Chống dịch như chống giặc", khắc phục

mọi khó khăn, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã động viên cán bộ, nhân viên, huy động 100% lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại hai điểm cách ly tập trung tuyến tỉnh. Thượng tá Đặng Văn Nhân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 568 chia sẻ: Với quyết tâm cao nhất, đơn vị đã hoàn thành tốt công tác quản lý, tổ chức và phối hợp với các lực lượng liên quan vận hành khu cách ly hoạt động hiệu quả. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và hoàn thành tổ chức cách ly tập trung 12 đợt công 2.185 công dân Việt Nam từ các vùng dịch về nước, bảo đảm đúng quy định, an toàn tuyệt đối. Song song với tổ chức cách ly tập trung tại Trung đoàn 568, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành phố huy động lực lượng, phối hợp chốt trực tại các cửa ngõ giao thông, làm tốt công

tác phục vụ tại các điểm cách ly tập trung, khoanh vùng, dập dịch ở các địa phương; đồng thời huy động hàng chục nghìn lượt dân quân tự vệ tham gia phát tờ rơi tại các thôn, tổ dân phố, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng quy định giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; phối hợp phun thuốc khử khuẩn tại những nơi công cộng như chợ, trường học, trạm y tế... Với sự chuẩn bị chu đáo về vật chất cùng cách ly theo phương pháp, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ" của LLVT tỉnh đã góp phần ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng, trong toàn lực lượng. Đại tá Phạm Đức Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cùng với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hai khâu

đột phá về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bộ đội, gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai linh hoạt các giải pháp nhằm bảo đảm nội dung, chương trình huấn luyện năm 2020. Hầu hết các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đều coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện thực hành làm chính, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với huấn luyện xử lý các tình huống cụ thể. Nội dung chương trình huấn luyện thường xuyên đổi mới, thực hiện tốt phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", tăng cường huấn luyện thực lực, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị có trong biên chế. Qua kiểm tra, Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 đánh giá công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên 100% đạt yêu cầu, trong



Cán bộ, nhân viên quân y Bộ CHQS tỉnh phục vụ phát cơm cho người cách ly tập trung tại Trung đoàn 568.

đó, trên 75% khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Đặc biệt, trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, LLVT tỉnh đã cử hàng nghìn lượt cán bộ thường trực, dân quân tự vệ tham gia các tổ, đội tiến hành công tác vận động quần chúng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Từ lãnh đạo, chỉ huy đến mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đều phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt hai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và phòng, chống dịch Covid-19, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Đây cũng là điều kiện, động lực để năm 2021, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và củng cố thể trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

TẮT ĐẠT

Nhiều hoạt động về khoa học, công nghệ

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, với vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trong hoạt động nghiên cứu, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ (KHCN), góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Liên hiệp đã tổ chức nhiều hoạt động như: tôn vinh, biểu dương trí thức; lựa chọn, giới thiệu, hướng dẫn các tác giả có đề tài, nghiên cứu tham gia hội thi cấp quốc gia về KHCN, đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hội thi, cuộc thi về KHCN trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Liên hiệp còn tổ chức hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN; xã hội hóa hoạt động KHCN, giáo dục và đào tạo, y tế, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo.

Năm 2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tập trung củng cố, phát triển hệ thống Liên hiệp và các hội thành viên; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phân biện về các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục tuyên truyền về hội thi, cuộc thi bằng nhiều hình thức nhằm thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia...

HOÀNG LANH

Bàn giao 10 nhà tình thương cho hộ nghèo



Bàn giao nhà tình thương cho bà Lê Thị Ngo, thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội (Vũ Thư).

Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện vừa tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

10 ngôi nhà, mỗi ngôi nhà trị giá từ 50 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng đã được bàn giao cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ mỗi gia đình 40 triệu đồng.

Đây là nguồn động viên to lớn và kịp thời giúp người nghèo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ấm áp và đủ đầy hơn.

Tại lễ bàn giao, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư và chính quyền, nhân dân các địa phương cũng trao tặng những vật dụng cần thiết cho các gia đình.

THU TRANG

VĂN TRƯỜNG

Duy trì ổn định diện tích khoai tây vụ đông

Những năm gần đây, khoai tây đã trở thành cây trồng chủ lực trong sản xuất vụ đông, mang lại nguồn thu nhập cho nông dân xã Văn Trường (Tiền Hải). Hiện nay, bà con đang tập trung chăm sóc khoai tây, bảo đảm năng suất và sản lượng.



Nông dân xã Văn Trường chăm sóc khoai tây vụ đông.

Những ngày này về xã Văn Trường, khắp nơi trên cánh đồng sản xuất khoai tây vụ đông, đâu đâu cũng bắt gặp không khí lao động khẩn trương của bà con nông dân. Bà Nguyễn Thị Ràn, thôn Bắc Trạch Đông chia sẻ: Khoai tây là cây trồng đem lại hiệu quả cao và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nơi đây. Từ đầu vụ đến nay thời tiết lạnh tương đối thuận lợi cho cây khoai tây. Vụ đông năm nay gia đình tôi trồng 3 sào khoai tây. Do thực hiện đúng quy trình trồng, chăm sóc, ít sâu bệnh nên khoai tây sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến hơn 20 ngày nữa bắt đầu cho thu hoạch. Còn đối với ông Nguyễn Thế Phan

chia sẻ: Cây khoai tây vụ đông để trồng, không tốn nhiều công chăm sóc, thời gian sinh trưởng ngắn, giá bán ổn định. Nhiều năm qua, nông dân chúng tôi đã coi cây khoai tây là cây trồng chủ lực vụ đông. Để 3 sào khoai tây đạt hiệu quả cao, ông Phan thực hiện tốt khuyến cáo của HTX trong giai đoạn xuống giống, chăm sóc, bón phân cân đối, phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả. Thường xuyên thăm đồng, nhất là khi thời tiết có sương vào sáng sớm rất dễ sinh bệnh nám trên cây khoai tây để phát hiện sớm, kịp thời phòng, trừ hiệu quả, bảo đảm cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Ông Nguyễn Quang Khánh, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã

Văn Trường cho biết: Vụ đông năm nay xã Văn Trường trồng khoảng 100ha, trong đó gần 60ha khoai tây. Khoai tây thuộc nhóm ưa lạnh nên có nhiều lợi thế về thời gian sinh trưởng, dễ trồng, dễ chăm sóc nên đã được bà con lựa chọn đưa vào sản xuất vụ đông. Để khuyến khích bà con nông dân duy trì ổn định diện tích trồng khoai tây vụ đông, HTX đã tham mưu UBND xã làm tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất, bố trí cơ cấu giống lúa mùa hợp lý để chủ động về thời vụ. Ngay từ đầu vụ, HTX đã đưa nhiều giống khoai tây mới vào thâm canh có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế như khoai tây hạt, siêu bi, Atlantic... cung cấp đủ nguồn

MANH THẮNG

Làm giàu từ trồng cam

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất mà thu nhập chính của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và làm nghề dệt chiếu, thế nhưng với sự cần cù, chịu khó và tư duy dám nghĩ, dám làm, anh Trần Trọng Khúc, thôn Tân Hà, xã Tân Lễ (Hưng Hà) lại quyết định đầu tư toàn bộ vốn liếng tích góp được trồng cây cam đường canh, cam vinh cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Anh Khúc cho biết: Trước khi đến với nghề trồng cam, tôi đã làm đủ thứ nghề nhưng thu nhập vẫn chỉ "ba cọc ba đồng" không đủ sống. Đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều bạn bè thành công nhờ trồng cây cam vinh, tôi quyết định đến với nghề trồng cam. Tôi đã thuê 4 mẫu đất trồng 500 gốc cam vinh và 700 gốc cam đường canh. Để cam vinh đạt năng suất cao, tôi chọn cây bảo đảm nguồn gốc, khoảng cách trồng giữa các cây để cho quả ngọt. Cam vinh cho thu hoạch từ tháng 9 đến tháng 11 âm lịch nên bón phân từng giai đoạn nhằm nâng cao năng suất cây trồng.

Trồng cam không khó song đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt về kỹ thuật, mỗi sào anh chỉ trồng khoảng 22 gốc cam vinh. Sau 3 năm cam sẽ cho thu hoạch đợt quả đầu tiên, nếu chăm bón tốt, cây cam có thể

cho thu quả liên tục từ 15 - 20 năm mới phải trồng lại. Người trồng cam cần đặc biệt lưu ý kỹ thuật bón phân, chủ yếu là bón phân hữu cơ, các loại phân chuồng hoai mục để cam ra hoa và đậu quả tốt. Trong quá trình chăm sóc cây cam vinh, cần chú ý đến bệnh gỉ sắt và nấm hộc; bệnh nhện đỏ với cây cam đường canh bởi đây là những căn bệnh khiến cây héo lá và có thể chết dần, cần có biện pháp xử lý ngay khi phát hiện những dấu hiệu của bệnh. Trong quá trình trồng và chăm sóc cam vinh, cam đường canh khoảng một tháng trước khi thu hoạch quả tuyệt đối không được phun bất kỳ loại thuốc nào vào cây và quả để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Với hơn 1.200 gốc cam vinh, cam đường canh nếu chăm sóc tốt có thể cho thu nhập từ 50 - 60kg quả/cây. Theo kinh nghiệm của anh Khúc, để người làm vườn không bị rơi vào cảnh được mùa mất giá, ngoài việc trồng cam theo mô hình chuẩn VietGAP, người làm vườn nên trồng nhiều loại cam khác nhau để tránh rủi ro. Đó cũng là lý do ngoài cam vinh, anh còn trồng cả cam đường canh nhằm đáp ứng đa dạng thị hiếu của khách hàng.

Các loại cam này chín vào các thời điểm gần trùng nhau, giúp người trồng tiết kiệm chi phí, đỡ tốn công chăm sóc, bán được nhiều cam hơn, từ đó hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Để có thị trường đầu ra ổn định, anh Khúc chủ động tìm kiếm bạn hàng trong và ngoài tỉnh, thậm chí đi cả các tỉnh miền Nam để ký kết đơn hàng. Vụ cam năm 2020 anh Khúc ước tính thu hơn 60 tấn cam vinh, cam đường canh, sau khi trừ chi phí lãi hơn 500 triệu đồng.

Ông Hà Duy Tận, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lễ đánh giá: Anh Trần Trọng Khúc là một hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của xã. Mô hình của anh tạo việc làm cho 20 lao động thời vụ với thu nhập bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Từ mô hình này, Hội Nông dân xã Tân Lễ đã nhân rộng ra nhiều mô hình khác để giúp hội viên làm giàu. Anh Khúc rất nhiệt tình giúp đỡ hội viên về kinh nghiệm trồng và chọn giống cây. Nhiều năm liền anh được Hội Nông dân xã và huyện khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho phong trào chung của địa phương.

TIẾN ĐẠT



Mô hình của anh Trần Trọng Khúc (người đứng giữa) cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm.